

Số:/BC- HĐND

Tân Yên, ngày... tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện (Trình kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - xã hội (KT-XH) tiến hành thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực KT-XH do UBND huyện trình tại kỳ họp. Qua thẩm tra, các thành viên dự họp đã nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn bản; UBND huyện và các cơ quan soạn thảo đã giải trình, làm rõ những vấn đề đặt ra, tiếp thu những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra kỳ họp, Ban KT-XH báo cáo kết quả như sau:

I. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023.

Ban KTXH cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo. Năm 2022, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế- xã hội 2022 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: dịch bệnh Covi19 tiếp tục diễn biến phức tạp, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng... đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Tuy nhiên với sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND huyện; sự quản lý, điều hành linh hoạt của UBND và sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội... Do vậy tình hình, kết quả kinh tế - xã hội của huyện có nhiều bứt phá và đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, có 17/17 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm, một số chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII (*như trường đạt chuẩn quốc gia, thu ngân sách, danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa*); nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được triển khai thực hiện, giao thông kết nối vùng đang được đẩy mạnh, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực cụ thể như:

Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ có sự phục hồi và phát triển nhanh sau dịch covi-19, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,4% so với cùng kỳ, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu từ hoạt động thương mại tăng 33% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng được triển khai tích cực, từng bước đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả như: tập trung điều chỉnh quy hoạch vùng huyện tích hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh quy hoạch 4 thị trấn; đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm cấp huyện được triển khai tích cực.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được áp dụng, toàn huyện có 23 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao, một số sản phẩm chủ lực của huyện đã có chỗ đứng trên thị trường và có giá cao như Vải sớm, Ổi, Sâm Nam..., giá trị nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,8% so với cùng kỳ

Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chỉnh lý biên động đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả

Tổng thu NSNN tăng cao, ước đạt 2.315,9 triệu đồng vượt 45% dự toán năm 2022, tăng 59,9% so với năm 2021.

Hoạt động văn hóa thông tin tiếp tục được giữ vững, tham gia các môn thi đấu tại đại hội TDTT cấp dẫn đầu các huyện, thành phố; tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động, đạt 103% kế hoạch. Công tác giáo dục được triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023....

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban KTXH nhận thấy còn một số vấn đề ở một số lĩnh vực cần được quan tâm, thảo luận, đánh giá kỹ hơn để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Công tác GPMB có nhiều cố gắng xong tiến độ thực hiện GPMB ở một số dự án như tỉnh lộ 294, hạ tầng CCN Đồng Đình, Lăng Cao còn chậm; việc triển khai thực hiện một số dự án thương mại dịch vụ đã được chấp thuận thuê đất trên địa bàn có mặt còn hạn chế; hoạt động quản lý và phát triển các chợ dân sinh trên địa bàn chưa có nhiều chuyển biến rõ nét.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng còn có mặt hạn chế, vẫn còn tình trạng xây dựng không đúng phép. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ và các khu vực ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số công trình của huyện còn chậm; việc lập, xây dựng danh mục đầu tư một số dự án còn chưa kịp thời.

Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, tổng đàn gia súc có chiều hướng giảm, việc xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; việc triển khai lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt công nghệ còn chậm.

Một số hoạt động sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng còn chưa được quản lý chặt chẽ, việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng khóc thuê khóc mướn, chèo đò, đặt mộ không đúng quy định, dựng rạp lấn chiếm lòng đường vẫn còn diễn ra.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn chuyên môn của huyện và cơ sở chưa có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở có nơi còn chưa nghiêm...

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023: Ban KT - XH nhất trí với dự báo tình hình, 17 mục tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu

trong báo cáo của UBND huyện. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, là năm dự báo tình hình KTXH còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu diễn biến khó lường. Tuy nhiên kinh tế xã hội của huyện cũng đứng trước nhiều thuận lợi đó là các yếu tố nội sinh như đất đai, lao động, sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị đang được phát huy tích cực; nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế đã được tích hợp vào quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang ngay trong giai đoạn đầu 2021-2025... Vì vậy để tận dụng thời cơ, biến những khó khăn thách thức thành cơ hội, Ban KTXH đề nghị UBND huyện cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển KTXH trong năm 2023 như sau:

Một là, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã được nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2020-2025 trên cơ sở đó kịp thời tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện điều chỉnh các nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hai là, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch vùng huyện đã được tích hợp với quy hoạch tỉnh trên tinh thần nhanh, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm. Thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác GPMB các tuyến giao thông trọng điểm liên kết vùng, các Khu dân cư, khu đô thị để đầu giá QSD đất, các Khu, cụm công nghiệp để bàn giao mặt bằng sạch cho triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Ba là, chủ động, linh hoạt trong hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách địa phương như: đầu giá quyền sử dụng đất, thu triệt để các loại thuế, phí, lệ phí. Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, có hiệu quả.

Bốn là, tập trung nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đảm bảo chất lượng ATTP; tiếp tục xây dựng các sản phẩm OCOP, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Năm là, tăng cường công tác quản lý về đất đai, tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động sau hiến đất; công tác thu gom, xử lý rác thải và xây dựng lò đốt rác theo công nghệ mới tại thị trấn Cao Thượng, Ngọc Thiện, Cao Xá

Sáu là, tập trung duy trì nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào quản lý, điều hành. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học đảm bảo đạt chuẩn mức độ 2; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo mùa, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Bây là, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài cho phát triển KTXH; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan thuộc Huyện ủy, HĐND và MTTQ các đoàn thể chính trị từ huyện tới cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng các hoạt động tự quản cộng đồng.

II. Tờ trình về điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2022

Qua thẩm tra Ban KTXH nhất trí với nội dung Tờ trình về điều chỉnh ngân sách huyện năm 2022 do UBND huyện trình. Các nội dung điều chỉnh giảm và bổ sung nhiệm vụ chi đều đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách và thực tiễn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

III. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Qua thẩm tra cơ bản Ban KTXH nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Tuy nhiên Ban KTXH nhận thấy còn có một số nội dung cần thảo luận làm rõ

1. Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2022: Năm 2022 thu ngân sách huyện đạt cao nhất từ trước đến nay, nhiều khoản thu tăng cao so với kế hoạch huyện giao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 287,7%, thu phí trước bạ 132,3%, thu phí, lệ phí đạt 164,1%, thu tiền sử dụng đất đạt 122,2% (đạt 366,7% so với tỉnh giao)..., Tuy nhiên còn một số xã không có hoặc có nhưng số thu tiền sử dụng đất thấp, đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ nguyên nhân và có giải pháp để khắc phục tình trạng này trong năm 2023.

Trong biểu phương án sử dụng số tiền 51.186 triệu tăng thu từ thu thuế, Thường trực HĐND huyện đã có văn bản đồng ý cho thực hiện chi 23.600 triệu (đã có tờ trình và được Thường trực HĐND huyện thống nhất cho thực hiện), còn còn lại 27.526 triệu đồng, đề nghị UBND huyện làm rõ và có biểu chi tiết phân bổ để HĐND huyện xem xét thảo luận và thực hiện theo quy định.

Ước số thu của một số đơn vị như: thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực kiểm lâm; thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, thực tế đơn vị đã thu nộp cao hơn số đã nêu trong báo cáo.

Đối với công nợ XDCB: Theo báo cáo nợ đọng XDCB cấp xã, thị trấn ước đến 31/12 là 17.750 triệu đồng. Tuy nhiên qua thẩm tra nhận thấy nợ công trình đã hoàn thành chưa quyết toán, nợ công trình đang xây dựng dở dang là rất lớn. Đề nghị UBND huyện rà soát đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp giảm nợ XDCB của các xã, thị trấn.

2. Về phân bổ dự toán NSNN năm 2023: Ban đề nghị cần làm rõ một số nội dung:

* *Đối với nội dung thu:* Bổ sung giao chỉ tiêu thu xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực như đất đai, môi trường, văn hóa thông tin, y tế... cho các đơn vị để thực hiện. Đối với nhiệm vụ thu thuế đất phi nông nghiệp: Năm 2022 thu tăng là do có thay đổi về áp dụng giá mới, số lượng thửa đất tăng do đấu giá. Tuy nhiên việc giao thu thuế đất phi nông nghiệp hiện nay chủ yếu giao trên sổ bộ thuế cho các xã, nhưng trong thực tế nhiều năm kết quả triển khai thu của các xã, thị trấn đều không đạt theo sổ bộ thuế nên ảnh hưởng đến cân đối ngân sách xã, thị trấn. Đề nghị có giải pháp cụ thể hơn. Khoản thu xử phạt vi phạm hành chính của một số cơ quan đơn vị tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn như: Hạt Kiểm Lâm Tân Việt Hòa, Đội QLTT số 6 đề nghị xem xét tính mức thu cho đúng quy định.

* *Đối với phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023:* Xây dựng biểu phân bổ chi tiết nhiệm vụ chi của các sự nghiệp cho từng đơn vị để chủ động thực hiện, đồng thời thuận lợi cho hoạt động giám sát.

IV. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022

Qua thẩm tra, cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022. Tuy nhiên, Ban KTXH nhận thấy: nội dung điều chỉnh, bổ sung tên 08 danh mục các dự án đầu tư công đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện cho phù hợp với Chủ trương đầu tư năm 2022. Đề nghị UBND huyện rà soát các danh mục tên dự án cho phù hợp với danh mục dự án được ghi tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 4/10/2022 của HĐND tỉnh; đồng thời cần làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tình trạng sửa đổi tên dự án nhiều lần trong năm.

V. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, các công trình cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Ban KTXH nhất trí với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên có một số nội dung còn băn khoăn và đề nghị UBND huyện cần làm rõ:

- Về nguyên tắc: bổ sung nguyên tắc: chỉ hỗ trợ cho những công trình xây dựng mới, không hỗ trợ cho công trình đã khởi công xây dựng.

- Có một số công trình đã khởi công xây dựng¹ nhưng lại bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị UBND huyện rà soát lại bổ sung các công trình dự án nếu công trình nào đã tiến hành khởi công xây dựng, đề nghị không đưa vào điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn kỳ này.

- Đề nghị bổ sung một số công trình thuộc quần thể di tích Đồi văn hóa kháng chiến như: Xây dựng khu nhà lưu niệm nhà văn Nguyễn Hồng.

VI. Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

¹ Trường TH An Dương: HM nhà lớp học; Xây mới cầu Chèm, thôn Sáu, xã Liên Chung; Trường tiểu học Phúc Sơn: HM nhà lớp học 12 phòng; nhà hiệu bộ....và một số công trình khác.

Cơ bản nhất trí với nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kế hoạch đã bám sát Luật đầu tư công và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên cần lưu ý, xem xét một số nội dung cụ thể:

1. Đối với đánh giá Kế hoạch đầu tư công năm 2022: Đề nghị đánh giá rõ hơn về tình hình thực hiện và giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như: công tác chỉ đạo, triển khai, tiến độ giải ngân, kết quả thực hiện các công trình dự án, tình hình nợ xây dựng cơ bản (*bao gồm nợ công trình quyết toán, nợ công trình đã hoàn thành chưa quyết toán, nợ công trình dang dở*). Bổ sung hạn chế: việc tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công còn chưa sát, có nhiều sai sót dẫn đến phải sửa đổi bổ sung nhiều lần.

2. Đối với danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Về nguyên tắc xây dựng Kế hoạch: bổ sung nguyên tắc: Danh mục công trình năm 2023 phải có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với công trình có thu hồi đất phải có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt.

- Năm 2023 ngoài số vốn do Trung ương, Tỉnh hỗ trợ, huyện dự kiến thu từ đầu giá QSD đất được 630 tỷ và đầu tư 327 công trình dự án trong đó:

+ Dự án công trình cấp huyện: 36 dự án với số vốn phân bổ: 354.900 triệu: Đề nghị xem xét bổ sung công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng đền thờ Nàng già đại thân và hạng mục phụ trợ thuộc quần thể khu di tích tâm linh, sinh thái Núi đót (*lý do: trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã ghi năm thực hiện 2023 và đây là công trình có ý nghĩa lớn về xây dựng điểm du lịch tâm linh sinh thái*).

+ KHV cho giảm nợ, công trình hoàn thành quyết toán là 35.000 triệu; hỗ trợ khác 8.000 triệu, đề nghị UBND huyện cần làm rõ nội dung thực hiện.

+ Đối với công trình, dự án cấp xã huyện dự kiến hỗ trợ 146 công trình, trong đó có 135 công trình, dự án XD CB (*không kể công trình NTM*) cấp xã (*trong đó chuyển tiếp là 43, xây mới là 60, chuẩn bị đầu tư là 43*) mà huyện dự kiến hỗ trợ vốn là 125.000 triệu đồng. Tuy nhiên có một số công trình dự án chuyển tiếp², công trình xây mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề nghị xem xét thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định.

- Đối với Danh mục các công trình chuyển tiếp, xây mới, chuẩn bị đầu tư của xã, huyện không bố trí nguồn hỗ trợ đề nghị không đưa vào biểu vì đây là công trình của xã, HĐND huyện không có thẩm quyền ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình, dự án đầu tư công của cấp xã.

3. Đối với danh mục dự án khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất:

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đấu giá đất cần rà soát, đối chiếu danh mục công trình, dự án với Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, đúng quy định.

² Trường tiểu học An Dương, HM: các công trình phụ trợ; Nhà lớp học Trường MN An Dương; Đường Cầu Bi đi Kênh Núi dài (Ngọc Thiện); đường vào trường TC Biên Phòng....

VII. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022; nhiệm vụ và biện pháp năm 2023

Qua thẩm tra Ban KTXH huyện nhất trí với báo cáo do UBND huyện trình với kỳ họp, báo cáo đã đánh giá đầy đủ, có số liệu chứng minh. Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban nhận thấy còn một số nội dung cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể: Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số đơn vị quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến thanh tra, kiểm tra phải thu hồi hoặc giảm trừ giá trị xây lắp khi quyết toán; một số công trình xây dựng nông thôn mới chưa thực sự phát huy hiệu quả sử dụng như: Sân vận động, khu xử lý rác thải tập trung của xã, thôn.

VIII. Các nghị quyết trình HĐND.

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

2. Nghị quyết về điều chỉnh ngân sách Nhà nước năm 2022.

3. Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023.

4. Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022.

5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết về danh mục và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trên đều Ban KT-XH nhất trí với dự thảo Nghị quyết, Nghị quyết đều đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khoá XX, đề nghị các đại biểu HĐND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- LĐ, CV VPHĐND&UBND huyện.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Tuyền